

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ A17	10 มี.ค. 68	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ยุทธศาสตร์เกาหลี	รัฐบาลเกาหลีเตรียมวางกลยุทธ์การส่งออก ภายใต้นโยบายทรัมป์	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายเกาหลี</li> <li>- ความเคลื่อนไหวของธุรกิจรายใหญ่</li> <li>- วิเคราะห์</li> </ul>	



รัฐบาลเกาหลีได้อยู่ระหว่างการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายงานด้านนโยบายของเกาหลีใต้ที่ระบุว่า หากสหรัฐอเมริกา ใช้นโยบายปกป้องสินค้าในประเทศ (trade protectionism measures) จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่สำคัญต่อการส่งออกของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่า การใช้มาตรการปกป้องสินค้าในประเทศ อาจแพร่ไปถึงประเทศหลักๆ โดยเป็นผลกระทบต่อเนื่อง

ผู้แทนจากกระทรวงได้แจ้งว่า ปัจจุบัน อยู่ระหว่างวางแผนกลยุทธ์จากข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นไปได้จากรัฐบาลทรัมป์ ที่จะกำหนดนโยบายในการปกป้องสินค้าในประเทศ และมีเป้าหมายโจมตีประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกา โดยเกาหลีใต้จะยังคงความร่วมมือในระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น สหภาพยุโรป แคนาดา และเม็กซิโก

จากการที่ทรัมป์ได้ประกาศว่า จะเพิ่มภาษีนำเข้าร้อยละ 25 ในทุกสินค้าที่นำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา และเพิ่มร้อยละ 10 ในทุกสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งการประกาศดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้บริษัทเกาหลีใต้ที่ได้ไปลงทุนในเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งเคยมุ่งหวังที่จะใช้ความตกลงการค้าเสรีอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) เพื่อเข้าไปสู่ตลาดอเมริกาเหนือ

นายอัน ด็อก-กิน (Mr. Ahn Duk-Geun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน กล่าวว่า เกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือบริษัทเกาหลีใต้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลดอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act: IRA) ยังคงบังคับใช้ และตั้งเป้าที่จะขยายประเทศส่งออกสำหรับธุรกิจเกาหลีใต้ให้เพิ่มมากขึ้น

เกาหลีใต้มีความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 22 ฉบับที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีมูลค่าถึงร้อยละ 85 ของ GDP ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างเตรียมการบังคับใช้ FTA อีก 4 ฉบับ ได้แก่ กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กัวเตมาลา และเอกวาดอร์ ภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ อัตราส่วนของการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87 นอกจากนี้ ปัจจุบัน เกาหลีใต้อยู่ระหว่างการเจรจากับมาเลเซีย ไทย มองโกเลีย บังคลาเทศ และเซอร์เบีย

บรรดากลุ่มล็อบบี้ทางธุรกิจรายใหญ่ของเกาหลีใต้ก็เตรียมส่งคณะผู้แทนเยือนสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้



เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีคณะผู้แทนธุรกิจ นำโดย เซ แทวอน ประธานกลุ่มเอสเค กรุ๊ป (SK Group) และหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี (KCCI) โดยมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเป็นเวลา 2 วัน เพื่อถกความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและธุรกิจ และถือเป็นการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะผู้แทนธุรกิจเกาหลีใต้ นับตั้งแต่ปธน.ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังปธน.ทรัมป์ ได้สั่งเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมในอัตรา 25% พร้อมประกาศแผนจัดเก็บภาษีตอบโต้กับประเทศคู่ค้า ทาง KCCI ระบุว่า จะเน้นย้ำให้เห็นว่า เกาหลีใต้ได้ลงทุนในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และสั่งซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากในช่วงรัฐบาลปธน.ทรัมป์สมัยแรก

โดยคณะผู้แทนธุรกิจคาดว่าจะหารือแนวทางการลดความเสี่ยงสำหรับบริษัทเกาหลีที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันด้านภาษีและความไม่แน่นอนทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน สมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KITA) ก็มีแผนส่งคณะผู้แทน 10 ราย เยือนหลายรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ เพื่อหวังเกลี้ยกล่อมปธน.ทรัมป์เรื่องนโยบายการค้า ด้วยการนำเสนอการลงทุนของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) และบริษัทเกาหลีอื่น ๆ ในรัฐทางตอนใต้ เช่น รัฐเท็กซัส และรัฐเทนเนสซี นอกจากนี้ สหพันธ์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (FKI) ก็กำลังเตรียมแผนส่งคณะผู้แทนไปทำกิจกรรมเจรจาในสหรัฐฯ เช่นกัน



จากข้อมูลการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับอเมริกา จะต้องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งจากนโยบายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและสภาพแวดล้อมทางการค้าโลก โดยสามารถสรุปได้เป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

## 1. นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้นโยบาย "America First"

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และต่อเนื่องไปถึงการบริหารในปี 2025 ยังคงมุ่งเน้นนโยบายปกป้องการค้า (Protectionism) ซึ่งอาจจะสร้างอุปสรรคต่อการส่งออกจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ ถือว่าเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการกำหนดภาษีสูงขึ้นต่อสินค้าที่นำเข้าจากเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ ซึ่งมีการปรับปรุงในปี 2025 ก็อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องไขการเข้าถึงตลาด ซึ่งอาจสร้างความท้าทายสำหรับผู้ส่งออกเกาหลีใต้ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการใหม่ๆ ที่สหรัฐฯ กำหนด

## 2. บทบาทของเกาหลีใต้ในการผลิตและการลงทุน

เกาหลีใต้มีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสูง เช่น ชิปเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผล และยานยนต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสหรัฐฯ อย่างมาก เกาหลีใต้ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้และมีการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเกาหลีใต้เองก็มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการค้ากับสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการกดดันจากนโยบายการค้าที่เข้มงวดของสหรัฐฯ

## 3. ผลกระทบต่อประเทศไทย

การที่เกาหลีใต้และสหรัฐฯ มีกลยุทธ์การค้าที่ปรับเปลี่ยนและอาจมีการนำมาตรการปกป้องการค้าหรือข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ มาใช้ อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน:

- **การแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ** หากเกาหลีใต้ไม่สามารถรักษาตลาดในสหรัฐฯ ได้ หรือถูกบังคับให้ปรับตัวเข้ากับมาตรการใหม่ ๆ อาจส่งผลให้สินค้าจากเกาหลีใต้ถูกแทนที่ด้วยสินค้าจากประเทศอื่น ๆ เช่น ไทย ซึ่งอาจมีโอกาขยายส่วนแบ่งการตลาดในบางอุตสาหกรรม
- **การลงทุนจากเกาหลีใต้** การที่เกาหลีใต้ต้องปรับตัวในตลาดสหรัฐฯ อาจทำให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดเอเชียหรือในประเทศที่มีการค้ากับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เช่น ประเทศไทย ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหรือการลงทุนที่สำคัญ
- **อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง** ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานของเกาหลีใต้และสหรัฐฯ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยและเกาหลีใต้มีการเชื่อมโยง เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือการผลิตยานยนต์ อาจส่งผลให้ไทยต้องปรับตัวในด้านการผลิตและการส่งออก

การค้าระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ มีทั้งโอกาสและความท้าทาย เกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับการปรับตัวภายใต้นโยบายการค้าที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่งออกและการลงทุนในบางภาคส่วน แต่การที่ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานและการปรับตัวของเกาหลีใต้ ก็เปิดโอกาสให้ไทยสามารถขยายตลาดในบางด้าน เช่น อิเล็กทรอนิกส์หรือการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

การติดตามการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม และสร้างโอกาสในการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงนี้.

พ.อ.สุเทพ ยั้งยืน  
อจ.อก.สมย.วทบ.

อ้างอิง

1. <https://www.infoquest.co.th/2025/470200>
2. <https://www.ditp.go.th/post/193591>
3. <https://www.infoquest.co.th/2025/474890>
4. [เกาหลีใต้กับสหรัฐฯ จะหารือยกเว้นภาษีและความร่วมมือทางการค้า – Sharing Intelligence Center](#)